

Số: /STNMT-KHTC

Phối hợp tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị
của CB, CC, VC ngành giáo dục đào tạo.

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 1096/SGDDĐT-VP ngày 10/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo “*V/v phối hợp tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của CB, CC, VC ngành GDĐT*”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có một số ý kiến như sau:

* Câu hỏi: *Thực trạng mạng lưới quy hoạch giáo dục tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập: Quỹ đất dành cho giáo dục ngày càng bị thu hẹp, thậm chí có những vị trí được chuyển đổi sang mục đích khác; việc bổ sung, mở rộng diện tích, quy hoạch tổng thể, chi tiết khuôn viên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường còn tồn tại nhiều năm nay. Xin đồng chí cho biết tỉnh đã có những giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, bất cập nêu trên?*

* Trả lời:

- Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Hải Dương được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 07/10/2019 thì giai đoạn (2016-2020) tỉnh Hải Dương được Chính phủ phê duyệt diện tích đất giáo dục tăng thêm 483ha; kết quả thực hiện đến hết năm 2020, diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo là 898ha, tăng so với hiện trạng năm 2015 (806ha) là 92ha; chỉ thực hiện đạt 19% chỉ tiêu diện tích được duyệt của 5 năm.

- Theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, thời kỳ 2021-2030 tỉnh Hải Dương được phân bổ đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 422ha; theo đăng ký nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh tại Quyết định 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh, chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục và đào tạo phân bổ cho cấp huyện đến năm 2030 tăng 489ha, cao hơn so với quốc gia phân bổ 68ha.

Theo số liệu thống kê và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến hết năm 2022, diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 12,72ha so với năm 2020; kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 ở cấp huyện đạt khoảng 4ha; mới đạt xấp xỉ 3,5% chỉ tiêu phân bổ quy hoạch.

Trên cơ sở số liệu điều tra, thống kê nêu trên cho thấy:

- Quy hoạch phân bổ quỹ đất dành cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo không bị thu hẹp (*như kiến nghị*) mà luôn tăng qua thời kỳ, đủ đáp ứng nhu cầu

sử dụng đất để bổ sung, mở rộng các cơ sở giáo dục và đào tạo ở các cấp học. Căn cứ vào chỉ tiêu đất giáo dục và đào tạo được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện qua các thời kỳ, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất, đăng ký danh mục các dự án, công trình danh cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo để lập vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

- Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tiêu đất giáo dục và đào tạo đạt được còn quá thấp so với quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chính vẫn là nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo các cấp chưa tương xứng và đáp ứng yêu cầu sử dụng đất giáo dục và đào tạo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nhiều cơ sở trường học không còn quỹ đất liền kề để mở rộng khuôn viên theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, việc bổ sung quỹ đất ở các vị trí khác cách xa trường chính là vấn đề cấp cho công tác quản lý, việc xây mới để chuyển trường ra địa điểm khác cần vốn đầu tư lớn song không sử dụng được cơ sở cũ gây lãng phí vốn đầu tư

- Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập:

+ Đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình dành cho lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án mở rộng, di chuyển, sát nhập, điều chỉnh để đảm bảo quy mô diện tích theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Trên đây là một số nội dung tham gia ý kiến theo góc độ quản lý ngành, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GD Sở (để b/c);
- Lưu VP, KHTC (04b);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Như Trang